

Source :

เนวหน้า

Date : ๒ ๒๓.๕. 2559 Page :

1,๒

No :

ผบ.ทบ.ลั่นทำเสร็จแล้ว หลักสูตร 7 วัน ขึ้นบัญชีพวกหน้าเดิม

ขส่งไปอบรมค่ายทหารที่ได้
‘วัฒนา-วรชัย’ไม่เข็ดจะต่อ
‘ชั้นแดง’ไฟล์เซียร์ปูขึ้นศาล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พล.อ.ธีรชัย นาควานิช แห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงความคืบหน้า
ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ใน ในการจัดทำหลักสูตรอบรมนักรบเมืองว่า
ฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบ ➡ ต่อ : ผบ.ทบ. - หน้า 6

ผบ.ทบ.

ขณะนี้ได้ร่างหลักสูตรดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดดำเนินการแล้ว แต่ยังคงหานักเรียนอยู่ ระยะเวลาในการอบรม 7 วัน โดยจัดไว้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจ และคงไม่ต้องบอกรายละเอียดว่าใน 7 วัน ต้องทำอะไรบ้าง

ปูส่งลงใต้-ส่วนใหญ่หน้าเดิม ๆ

“หลักสูตรนี้สมัครเรียนไม่ได้นะ มีแต่พวกที่ต้องการจะเข้ามาเพราะพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องเอามาทำความเข้าใจ สำหรับพื้นที่จัดอบรมหลักสูตร ก็มีที่ค่ายทหารทั่วประเทศ ที่ปัตตานี และ ยะลาที่มีนะ” พล.อ.ธีรชัย กล่าว เมื่อถามว่า ในขณะที่ใครที่เข้าชาย จะเข้าโครงการนี้ได้บ้าง พล.อ.ธีรชัยกล่าวว่า อยู่ที่ตัวเขาเอง ถ้าใครอยากเข้าก็มา เมื่อถามว่ามีรายชื่ออยู่ในมือหมดแล้วหรือยัง พล.อ.ธีรชัยกล่าวว่า ก็มีหมด ซึ่งเป็นหน้าเดิม ๆ

ไม่เข็ด ‘วัฒนา’ โปสตัดจะคสช.

ด้านนายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว. พาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) โปสตัดข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า คสช.ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ทำตัวเป็นคู่ขัดแย้ง พร้อมยอมรับการตรวจสอบและรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอันเป็นหัวใจของการปฏิรูป แต่การที่คสช.จะจัดหลักสูตรเพื่อนำตัวผู้ที่มีความคิดเห็นต่างไปอบรม 3-7 วัน หรืออาจนานกว่านั้น จนกว่าจะพูดรู้เรื่อง โดยอ้างเพียงว่า ขณะนี้ คสช.บริหารประเทศ ยังไม่สมควรเคลื่อนไหว หรืออีกไม่นานก็จะเลือกตั้ง เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะ คสช.ทำหน้าที่บริหารประเทศ จึงต้องให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจได้

ไม่ได้ทำทนายแต่อยากพูดให้ฟัง

“ผมยืนยันที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อไปโดยสุจริต ไม่ได้ต้องการทำทนาย หรือกลัวคนลืม หรืออยากเข้าคอร์สอบรมที่ท่านจะตั้งขึ้น เพียงอยากชี้ให้ คสช.ทราบว่า หัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศนั้น ทร.ได้นำไปบรรจุไว้ในมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (1) ของร่างรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน ผมจึงไม่ทราบว่าจะ ทร.ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ คสช.แล้วหรือยัง” นายวัฒนารณู

‘วรชัย’ ย์เปิดคอร์สมหา’ลัยทั่วประเทศ

ขณะที่ นายวรชัย เหมะ อดีต สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง คสช.จะเปิดหลักสูตรอบรมผู้มีความคิดเห็นต่างว่า ไม่ต้องเปิดเพื่อนักการเมือง ควรไปเปิดที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อให้คนที่สงสัยไปศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญ โดยให้ทีมโฆษก ทร.ตั้งตัวแทนไปสอนคนเห็นต่างกับ ทร.เพราะบางคนมีความเห็นที่บริสุทธิ์ หรือไม่เข้าใจก็ไปอธิบายให้เข้าใจ คนโดนมา 3 วัน รู้ว่า แม้จะให้นั่งคุยกับทหารก็ยังไม่ทำให้เข้าใจแจ่มชัดเหมือนเปิดคอร์สอบรม สิ่งที่เสนอคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างยุติธรรม เป็นเวทีให้อธิบายและรับฟังด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องจำกัดสิทธิ และถ้าหากประชาชนจะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อได้รับฟังแล้วก็ไม่ว่ากัน

‘ปู’ โต้ขั้นแดงไม่เกี่ยวความมั่นคง

ด้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งข้อหา ประชาชนที่โพสต์ภาพ “ขันน้ำสีแดง” ที่นายทักษิณ ชินวัตร แจกจ่ายในเทศกาลสงกรานต์ว่า คิดกฎหมายความมั่นคงด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า บรรยากาศช่วงนี้เป็นการระลึกถึงประเพณีไทย มองว่าเป็นช่วงเวลาส่งความสุข และประชาชนทุกคนต้องการกำลังใจทั้งเรื่องภัยแล้ง เรื่องความยากไร้ เรื่องราคาสินค้าเกษตร เป็นช่วงที่จะส่งความสุขถึงกัน ระลึกถึงกันประเพณีไทยที่สืบทอดมาในชว่เทศกาลสงกรานต์

เมื่อถามว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ นั้น ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตนไม่ขอไปก้าวล่วง แต่เราเชื่อว่าวันนี้เราอยากเห็นบรรยากาศสืบสานประเพณีไทยมากกว่าจะมองเป็นเรื่องของความมั่นคง

ถามคสช.หิวไปอบรมแล้วได้อะไร

เมื่อถามว่า ล่าสุดมีการยึดขันน้ำสีแดงของผู้นำให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบรายละเอียดเมื่อถามถึงกรณีหลักสูตรอบรมนักการเมืองของคสช. น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ก็อยู่ที่ผู้จัด หรือผู้ที่เชิญว่าที่จัดแบบนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่ผลว่าจัดแล้วได้รับประโยชน์ หรือดีขึ้นหรือไม่ มากกว่าการที่เอามาแล้วมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิ เสรีภาพ แต่หากมีการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันอย่างเรียบร้อย มีการพูดคุยกัน ตนอยากเห็นแบบนี้มากกว่า

ขึ้นศาลฟังได้ส่วนเป็นครั้งที่ 6

ก่อนหน้านั้นที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนน

แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 เมษายน เวลา 09.30 น. นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนวนพร้อมองค์คณะรวม 9 คน ได้สวนพยานโจทก์ครั้งที่ 6 หมายเลขดำ อ.ม. 22/2558 ที่อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท

‘ยุทธนา’ เปิดความคดีจำนำข้าว

โดยพนักงานอัยการได้นำ พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี อดีตประธานคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการระบายข้าวรัฐบาล ในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เปิดความสรุปว่า ได้เข้าตรวจสอบปัญหาการทุจริตโครงการจำนำข้าว โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติให้องค์การคลังสินค้า(อกล.) ดำเนินโครงการปรับปรุงข้าวและจำหน่ายข้าวคุณภาพสูง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย ซึ่งการจ้างเอกชนดำเนินการปรับปรุงคุณภาพและจำหน่ายข้าวสูง อกล.จะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

เมื่อตรวจสอบสัญญาที่ อกล.ทำไว้กับเอกชน พบว่ามีความบกพร่องและไม่ตรวจสอบศักยภาพของเอกชนที่จะปรับปรุงคุณภาพข้าวและนำข้าวบรรจุสูง อีกทั้งในการร่างสัญญา อกล.ไม่ได้ประสานไปยังอัยการให้มาช่วยตรวจสอบ เพราะ อกล.อ้างว่าเป็นเรื่องภายใน และยังตรวจสอบพบว่า ข้าวส่วนใหญ่ไม่ถึงมือประชาชน เมื่อเรียกเจ้าของโรงสี และ อกล.มาชี้แจง ทราบว่าไม่มีการบรรจุข้าวสูงส่งร้านค้าเพื่อจำหน่าย แต่เป็นการขายช่วงต่อแบบยกกระสอบ จนข้าวหมดสต็อก ทางอนุกรรมการฯ จึงได้ทำหนังสือถึง รมว. พาณิชย์แจ้งให้ระงับการดำเนินการทำข้าวสูง และให้ทางกระทรวงฯ รายงานถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ต่อมา รมว.พาณิชย์ได้มีคำสั่งยกเลิกการจำหน่ายข้าวสูง และสั่งให้ อกล.เรียกข้าวคืนทั้งหมดภายในวันที่ 31 ส.ค. 2556 แต่เนื่องจากอกล.ขายช่วงต่อในส่วนเอกชนไป จึงไม่สามารถหาข้าวมาคืนได้ทันตามกำหนด และได้ส่งเรื่องทั้งหมดไปให้ป.ช.ตรวจสอบ

รองผู้ว่าฯ สดง. เปิดความด้วย

พยานฝ่ายโจทก์ปากต่อมา คือ นายประจักษ์ บุญยัง รองผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดิน(สดง.) เข้าเบิกความสรุปว่า สดง. มีหนังสือด่วนที่สุดเกี่ยวกับข้อห่วงใยในการดำเนินโครงการจํานำข้าวถึงนายกรัฐมนตรี 4 ฉบับ เพื่อให้มีการแก้ไขโดยเร็ว รวมถึงจัดทำรายงานการตรวจสอบโครงการจํานำข้าวที่ระบุหนี้สินโครงการระบายข้าวกว่า 5.4 แสนล้านบาท ส่งให้ ป.ป.ช.พิจารณาด้วย ซึ่งตัวเลขดังกล่าวพยานได้ข้อมูลจาก อคส. สำหรับหนังสือฉบับแรกนั้นเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐพบปัญหาและความเสี่ยงของโครงการ จึงทำหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางดำเนินโครงการไม่ให้เกิดปัญหา

ส่วนฉบับที่ 2 ได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีเร่งรัดดำเนินการออกไปประทวนให้เป็นธรรม แต่ก็ไม่ได้รับการชี้แจงกลับมา ขณะที่หนังสือฉบับที่ 3 ได้แจ้งปัญหาและความไม่โปร่งใสของโครงการจํานำข้าว และฉบับที่ 4 เป็นข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนและยุติโครงการจํานำข้าว

นัดไต่สวนครั้งต่อไป 22 เมษายน

ซึ่งพยานระบุว่าหลังทำหนังสือแล้ว ทราบว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด เพื่อติดตามดูแลให้ความเป็นธรรมการดำเนินโครงการจํานำข้าว และตรวจสอบการทุจริตเหี่ยวหายในพื้นที่ รวมถึงสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นำข้อเสนอแนะของสดง. ไปดำเนินการ ซึ่งหลังรับคำสั่งทางกระทรวง


พาณิชย์ขอหนังสือฉบับที่ 1-2 แสดงให้เห็นว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้รับทราบคำแนะนำแต่แรก ต่อมากระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจํานำข้าวตามความเห็นของ สดง. และรายงานการตรวจสอบให้สดง. ทราบ

ภายหลังไต่สวนพยานเสร็จทั้ง 2 ปาก พร้อมกันนี้อัยการโจทก์ ได้อ้างส่งเอกสารสรุปประเด็นหนังสือ 4 ฉบับของสดง. ที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรี โดยศาลรับไว้พิจารณา และนัดไต่สวนพยานโจทก์ปากต่อไปวันที่ 22 เม.ย. นี้ เวลา 09.30 น.

ตร.ยึด 'ขันแดง' จากกองเชียร์

ก่อนหน้านั้นช่วงเช้าเมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เดินทางมาศาล มือถือ สส.พรรคเพื่อไทย และแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) มาให้กำลังใจหลายคน

หลังเสร็จการพิจารณาคดี ก่อนเดินทางกลับ ได้มีประชาชนเตรียมดอกไม้และน้ำอบไทยมาขอรดน้ำคำหัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศาลฯ ได้เข้ายึดขันน้ำสีแดง ระบุข้อความ "กูรักคนที่มึงเกลียด กูเกลียดคนที่มึงรัก" "รักนายกปู" ฯลฯ จากกลุ่มประชาชนที่มาให้กำลังใจ

		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด (บ่าย)	
Date : 2 เม.ย. 2559	Page : 3	No: 59153352

ไฟเขียวพรบ.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

สนช.รับหลักการร่างแก้ไข-ชดเชยฟ้องผิดตัว

วันที่ 31 มี.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นประธานประชุม สนช.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่กรม.เสนอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้แจงสาระสำคัญว่า พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ศ.2544 เกิดขึ้นบนพื้นฐานการดำเนินคดีอาญาที่ไม่มีช่องช่วยเหลือจำเลย ซึ่งบางครั้งฟ้องผิดตัว กลั่นแกล้ง ปริกปร่า ตกเป็นจำเลยโดยที่ไม่ได้กระทำความผิด คดีตัวอย่างคือ คดีเซอร์แอน ดันแคน และอื่นๆ หลายคดี แต่เมื่อเข้ามาหลายปีก็ควรแก้ไขปรับปรุง

นายวิษณุกล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แก้ไขให้มีการแจ้งสิทธิการได้รับค่าตอบแทนหรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพ.ร.บ.นี้แก่ผู้เสียหาย หรือทายาท หรือจำเลยที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือพิพากษาถึงที่สุดว่ามีได้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่มีความผิด ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โดยปรับให้มีผู้แทนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเพิ่มอำนาจคณะกรรมการฯ ในการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ และการใช้สิทธิอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

นายวิษณุกล่าวว่า ปรับปรุงรายการท้ายพ.ร.บ.เฉพาะความผิดบางลักษณะตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา ความผิดเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่น ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ เป็นต้น ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระเพิ่มงบประมาณ เพราะแต่ละปีจะเพิ่มเพียง 100-200 ล้านบาทเท่านั้น

หลังอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนน 174 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 15 คน แปรญัตติ 7 วัน กำหนดเวลาทำงานภายใน 60 วัน

Source :

ไทยรัฐ

Date : 2 ส.ค. 2559

Page :

1,6

No :

ลูกสาวพร้อมแล้ว พบแม่ประนอม

‘ปนัดดา’ ลุยไปเคลียร์ อยู่ที่กำหนดวัน-เวลา ชี้สายสัมพันธ์ที่คยาก

“ปนัดดา” ลุยพบ “ศิริพร” ลูกสาว
คนโตของแม่ประนอมเจ้าของกิจการ
น้ำพริกเผาชื่อดัง ทำหน้าที่ “กาวใจ”
ไกลเกลี่ยข้อพิพาทศึกสายเลือด
ระหว่างลูกกับบุพการี ★ มีต่อหน้า 6



ลูกยอมคุย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ▶
เดินทางไปพบนางศิริพร แดงสุภา ลูกสาวคนโตของนางประนอม แดงสุภา
ผู้ก่อตั้งโรงงานบริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ที่บริษัท
เมื่อปลายวันที่ 1 เม.ย. เพื่อเป็นกาวใจประสานรอยร้าวคดีพิพาทศึกชิงทรัพย์
สินมรดกพันล้าน และเผยลูกยินดีพูดคุยกับแม่รอเพียงหนึ่งวัน.

ลูกสาวพร้อม ☆ ต่อจากหน้า 1

ที่เกิดการชิงทรัพย์สินมรดกพันล้าน เผยการเจรจา
ต่อไปในทางที่ดี ลูกยอมพบแม่เพื่อพูดคุยกัน ระบุ
สายสัมพันธ์ ถึงอย่างไรแม่ลูกตัดกันไม่ตาย ขายกัน
ไม่ขาด เตรียมรายงานนายกฯ ได้รับทราบ ด้านญาติ
แม่ประนอมเปิดเปลือก เรื่องเงินงงสี่แสนแม่แต่บ้าน
ที่สามีนางประนอมสร้างใหม่ให้อยู่ยังถูกยึดไปครอง

หลังจากมีรายงานข่าวว่า ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมา
พบปะพูดคุยกับนางศิริพร แดงสุภา บุตรสาวคนโต
ของนางประนอม แดงสุภา ที่บริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผา
แม่ประนอม จำกัด เพื่อเคลียร์ปัญหาความริ้วฉาว
ในศึกชิงมรดกน้ำพริกเผาพันล้าน ระหว่างบุพการี
กับบุตรตระกูล “แดงสุภา” ในช่วงบ่ายวันที่ 1 เม.ย.

ในช่วงเช้าวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวเดินทางไป
ที่บ้านของนางประนอม แดงสุภา ที่ย่านพุทธมณฑล
ทราบว่านางประนอมยังคงเก็บตัวดูแล น.ส.ศิริลักษณ์
แดงสุภา ลูกสาวคนเล็กอยู่ภายในบ้าน โดยคนในบ้าน
บอกว่า นางประนอมยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ตอนนี้
ขอรอฟังผลการไต่สวนของศาลจังหวัดนครปฐมและ
ฟังผลการเจรจาระหว่างม.ล.ปนัดดากับนางศิริพรก่อน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่น่างูรธา พิชา-
สารานนท์ หลานสาวคนโตของนางประนอม ได้โพสต์
ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัว “Japannzo”

ระบุว่า “หากครอบครัวคดโกงและเลวจริง คงมีญาติ
พี่น้องมากมายออกมาร่วมประณามมากกว่าคน
หนึ่งคน ที่มานั่งก้ากับท” หลานสาวของนายศิริชัย
แดงสุภาคนหนึ่ง ที่ติดตามดูแลนางประนอมกล่าวว่า
จะมีญาติพี่น้องคนไหนในตระกูลแดงสุภาและวงษ์
ประดิษฐ์ ถ้าว่ที่ออกมาร่วมประณามนางศิริพรและ
นายสุชาติ เมื่อทุกวันนี้นางศิริพรกับลูกสาว 3 คน
คุมการเงินงงสี่ของตระกูลทั้งหมด

หลานสาวนายศิริชัยกล่าวอีกว่า เงินเดือน
และรายได้ตามสิทธิที่สมาชิกในกงสีต้องได้รับตาม
ธรรมเนียมมาตั้งแต่ นายศิริชัยยังมีชีวิตอยู่ ต้องผ่าน
การอนุมัติจากนางศิริพรหรือลูกสาวก่อน ถ้าใครใน
ครอบครัวหรือในบริษัทแสดงความเห็นใจนางประนอม
หรือ น.ส.ศิริวัลย์ ก็จะถูกนางศิริพรต่อว่าต่อขาน
และยุติไม่ให้เงินเดือนกงสี อีกทั้งยังอาจถูกขับพ้น
จากการเป็นสมาชิกกงสีของครอบครัว ดังนั้น จะมี
ใครกล้าออกมาประณาม ขนาดบ้านหลังใหญ่ ที่
โรงงานใหม่ ทุกคนต่างรู้ว่านายศิริชัยสร้างให้นาง
ประนอมอยู่โดยเฉพาะ มีการตกแต่งห้องนอนเป็น
สี่ชมพูลีโปรดของนางประนอมเป็นสัญลักษณ์ แต่
แม่ประนอมไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้น ห้องนอนถูกหลาน
สาวยึดไป ยังไม่เห็นญาติคนไหนกล้าออกมาตำหนิ
สิ่งที่นางศิริพรกับลูกสาวของนางศิริพร ทำกับนาง
ประนอมเลยแม้แต่คนเดียว

อีกด้าน ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเวลา
14.00 น. วันที่ 1 เม.ย. จะเดินทางไปพบนางศิริพร
แดงสุภา ลูกสาวคนโตนางประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้ง
น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม ที่โรงงานย่านพุทธมณฑล
เพื่อพูดคุยปัญหาข้อพิพาทภายในครอบครัวในกิจการ
น้ำพริกเผาไทย วันนี้เป็นข่าวมากมาย วิพากษ์วิจารณ์
ว่าตนเลือกปฏิบัติ ทั้งที่เรื่องดังกล่าวตนทำตามหน้าที่
ตนเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตทำหน้าที่โดยไม่เลือก
ปฏิบัติไม่ว่าจะกับใคร มีความตั้งใจอยากเห็นครอบครัว
ไทยมีความสุขทุกครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจซึ่ง
กันและกัน

“ผมเคารพสิทธิเสรีภาพเรื่องส่วนตัวของทุก
คน ไม่เคยคิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของใคร
ไม่เคยคิดไปได้ผลประโยชน์อะไรจากใคร หรือคิด
อะไรไปเป็นอย่างอื่น นอกจากความเป็นข้าราชการ
มาตลอดชีวิตถ้าครอบครัวไหนมีปัญหาพร้อมช่วยเหลือ
แจ้งเข้ามาได้ส่วนโอกาสพบกับลูกสาวและนางประนอม
ในเวลาพร้อมกัน ก็มีโอกาสนั้นไปได้ ส่วนนาง
ประนอมภายหลังผมไปพูดคุยก็ดูสบายใจขึ้นบ้าง”
ม.ล.ปนัดดา กล่าว

ต่อมาเวลา 14.40 น. ที่บริษัทพิบูลย์ชัย
น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบกับนาง

ศิริพร แดงสุภา ลูกสาวคนโตของนางประนอม แดง-
สุภา ผู้ก่อตั้งโรงงานบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผา
ไทยแม่ประนอม จำกัด โดยมีสื่อมวลชนจำนวนมาก
เฝ้าสังเกตการณ์ แต่เจ้าหน้าที่บริษัทพิบูลย์ชัยฯ ไม่
อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวติดตามบันทึกภาพและทำข่าว
ในการพบกันของ ม.ล.ปนัดดา กับ น.ส.ศิริพร

ภายหลังการพบปะนานกว่า 1 ชั่วโมง ม.ล.
ปนัดดาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณหน้า
ประตูทางเข้าบริษัท ว่า บรรยากาศการพูดคุยกัน
วันนี้เป็นไปด้วยดี นางศิริพรระนอมพร้อมพูดคุยกับ
นางประนอม จากนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่านางประนอม
จะกำหนดวันเวลาเมื่อไหร่ ส่วนเรื่องคดีความที่จะ
มีการพิจารณาในวันที่ 4 เมษายน เป็นไปตามขั้น
ตอนของคดี ไม่ขอก้าวล่วง

“สายสัมพันธ์แม่ลูก ระหว่างแม่ประนอมกับ
คุณศิริพรตัดกันไม่ขาด ทั้งสองฝ่ายก็มีความรักความ
ผูกพัน พร้อมที่จะพูดคุยกัน ถือว่าประสบความสำเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนของรัฐบาล และจะ
รายงานเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีทราบ พร้อมยืนยัน
ด้วยว่าการเข้ามาเป็นตุ๊กตากลางไกล่เกลี่ย ไม่ได้เลือก
ปฏิบัติ ช่วยเหลือประชาชนอย่างเท่าเทียมกันทุก
คนไม่ว่าจะจนหรือรวย” ม.ล.ปนัดดา กล่าวและยืนยัน
ว่าการนัดพูดคุยครั้งนี้มีเพียงตนกับนางศิริพรเท่านั้น
ไม่มีทนายความเข้าร่วมพูดคุยด้วยแต่อย่างใด